
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          นโยบาย   

นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่  
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., hfocus, news1live) 
    - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ.) กล่าวถึง การติดตามผลการดำเนินการ30 บาทรักษาทุกที่ฯ ว่า ความพึงพอใจปชช. 
อยู่ขั้นตอนการวัดผล แต่จากการรับฟังเสียงสะท้อนสายด่วน 1330 ใน 4 จังหวัดนำร่อง ยังไม่พบปัญหา อาจติดขัดเล็กน้อย 
แต่ยังไม่ได้รับผลกระทบ ส่วนผู้ให้บริการยังไม่มีเสียงเรียกร้อง เสียงบ่น แต่จะมีช้าบ้างเรื่องขึ้นทะเบียน Provider ID ซึ่งต้อง
ระบุตัวตนการเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้มีการขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เกือบครบทั้งหมดแล้ว 
ด้านความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีปัญหาเช่นกัน เนื่องจากมีระบบเตรียมป้องกันตลอด  ทั้งนี้ เตรียมจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 8 จังหวัด ในวันที่ 2 ก.พ. 2567 ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางระบบดูแล
ทั้งหมด ซึ่งเมื่อพร้อมทั้ง 8 จังหวัดจะประกาศคิกออฟรอบสอง คาดว่า เดือนมี.ค.2567 น่าจะประกาศได้ 
   สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน สกู๊ปพิเศษ 
    - ผลงานที่อาจเป็นหน้าเป็นตารัฐบาลพรรคเพื่อไทย อาจอยู่ในมือของ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ.  เพราะคือคนที่ถือ 
โปรเจกต์ใหญ่ของรัฐบาลไว้ คือการเดินหน้าโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ซึ่ง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 
รมว.สธ. ระบุว่า สธ.กำลังเดินหน้าไม่ใช่แค่การยกระดับเฉพาะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง 30 บาท
เพียงอย่างเดียว แต่สำหรับปชช.สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และสิทธิประกันสังคม สธ. ก็พยายามที่จะให้ทุกสิทธิ  
เข้ารับบริการด้วยรูปแบบการใช้บัตรประชาชนใบเดียวเหมือนกันทั้งหมด ซึ่งแนวโน้มมีโอกาสเป็นไปได้สูง โดยเฉพาะกบัสิทธิ
ประกันสังคม 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage 
    - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ในการประชุมบอร์ด 
สปสช. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบการจัดการสายด่วน สปสช. 1330 
อัจฉริยะ (Smart Contact Center) ซึ่งจะเข้ามามีส่วนสนับสนุนการรับบริการของประชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน เพิ่มการเข้าถึงบริการที่เป็นเป้าหมายของการดำเนินการตามนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรคฯ  
     - นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า แนวทางพัฒนาระบบการจัดการสายด่วน สปสช. 1330 อัจฉริยะ 
เพื่อสนับสนุนนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ เบื้องต้นมี 7 ด้าน ดังนี้ 1.พัฒนาช่องทางการติดต่อรองรับ Multi-
Channel ให้เข้าถึงและใช้งานระบบได้ง่ายขึ้น ทุกที่ ทุกเวลา ลดเวลาให้บริการเฉลี่ย 5 นาทีต่อสาย 2.พัฒนาระบบการจัดการ
คิว ลดเวลารอสายเหลือน้อยกว่า 30 นาที 3.ระบบบันทึกและบริหารข้อมูลของผู้รับบริการ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่นอย่าง
เป็นระบบ ง่ายในการติดตาม ติดต่อ และขอข้อมูลตนเอง 4.ระบบบริหารจัดการทีม ช่วยลดจำนวนเจ้าหน้าที่เหลือน้อยกว่า 25 
คนต่อทีม 5.ระบบสนับสนุนการทำงานเชิงรุก มีความยืดหยุ่นของการแสดงผลและใช้งาน รองรับนโยบายเร่งด่วนได้  
6.ระบบการวิเคราะห์และรายงานเชิงคุณภาพบริการที่เข้าถึงง่าย และ 7.ระบบมีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวด ปกป้อง
ข้อมูลผู้รับบริการและการปฏิบัติตามกฎหมาย 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
    - นพ.ภุชงค์ วงศ์หิรัญรัชต์ รก.ผอ.โรงพยาบาลตากใบ กล่าวถึง นโยบาย 30 บาทรักษาทุกท่ี ว่า เพิ่มความสะดวกในการเข้า
รับบริการ เพียงแค่ผู้ป่วยลงทะเบียนหมอพร้อม ยืนยันตัวตนผ่าน Health ID ก็สามารถใช้บริการได้ เมื่อผู้ป่วยยืนยันตัวตน
ผ่านแอป. จะเหมือนมีสมุดสุขภาพเป็นของตัวเอง ได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น คุยกับแพทย์ (Telemedicine) หรือ คุยกับเภสัช
กร (Telepharmacy) โดยเฉพาะการใช้ Health Rider ที่ให้ความสะดวกในการส่งยากับประชาชนได้รับเสียงตอบรับดี เพราะ
ลดการรอคอยจากหน้าห้องยาได้ 

 

คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, แนวหน้า) 
    - นพ.อารยะ ไข่มุกด์ ผอ.รพ.เบตง กล่าวถึง กิจกรรมคก.รณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ว่า รพ.เบตง ร่วมกับทีม
อาจารย์แพทย์ พยาบาล ศูนย์ MIS รพ.หาดใหญ่ เทศบาลเมืองเบตง ฝ่ายปกครองอำเภอเบตง อบต. รวมทั้งหน่วยงานราชการ
อื่น ๆ ในพื้นที่รพ.เบตง ทำการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยวิธี Fit test มีกลุ่มเป้าหมายประชากร อายุ 50 - 70 ปี  
ในพื้นที่อ.เบตง ท่ีมีผลผิดปกติและกลุ่มเสี่ยงสูงญาติสายตรง จำนวน 65 ราย ตามแผนปฏิบัติการ Quick Win 
 

 

ประจำวันที่ 
26 มกราคม 2567 
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         นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด  

ความคืบหน้าการยกร่าง พ.ร.บ.กัญชง กัญชา พ.ศ. ...  
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., เดลินิวส์, ) 
    - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึง ความคืบหน้าการยกร่าง พ.ร.บ.กัญชง กัญชา พ.ศ. ... ว่า ขณะนี้การรับฟัง
ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.กัญชง กัญชา พ.ศ. ... เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประมวลผลข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงร่าง
กฎหมาย ซึ่งยังพร้อมรับฟังทุกฝ่าย คาดว่าจะสามารถส่งร่างปรับปรุงเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม ครม.ได้ภายในเดือนก.พ.นี้ 
หาก ครม.เห็นชอบก็จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ และเข้าสู่การตรวจสอบของคกก.กฤษฎีกาต่อไป ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอน
การยกร่างกฎหมาย 
     - นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า สธ.ได้เปิดรับฟังความเห็นต่อร่างพ.ร.บ.กัญชาฯ ผ่าน
ระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 ม.ค.2567 ขณะนี้อยู่ระหว่างนำข้อมูลความเห็นมาจำแนกและวิเคราะห์ถึงข้อเสนอแนะ
ต่างๆ พร้อมยืนยันรับฟังทุกความเห็นแน่นอน รวมถึงไม่ต้องกังวลว่าหากปิดรับฟังความเห็นแล้ว สธ.จะเสนอร่างเข้าสู่ ครม.
โดยไม่เปิดร่างให้ประชาชนดูก่อน ซึ่งร่าง พ.ร.บ. มีการปรับเปลี่ยนได้ตลอด แม้กระทั่งเข้าสู่ที่ประชุม ครม. แล้ว หากมี ส.ส. 
ท่านใดเห็นว่าไม่เหมาะสม ก็ต้องมีการอภิปรายรายละเอียด และหาทางปรับแก้เนื้อหา จนกว่าจะมีการเห็นชอบให้ร่างพ.ร.บ.
ผ่าน ครม. นำไปสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป 
 

 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

แนวทางแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผจก., โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, เดลินิวส์, 
ส ย า ม ร ั ฐ ,  thailandplus, ch7, hfocus, thejournalistclubnewtv, TNN, thecoverage, moneyandbanking, 
thebangkokinsight) 
    - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว. สธ. แถลงนโยบายและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ด้านการแพทย์
และสาธารณสุขปี 2567 ว่า สธ.กำหนดแนวทางดำเนินงานทั้งการส่งเสริม ป้องกัน และรักษา โดยมุ่งเน้นการสื่อสารให้
คำแนะนำในการป้องกันตนเอง การจัดทำ Clean Room ในชุมชน ตั้งเป้าหมายให้มีห้องปลอดฝุ่นทุกอำเภอ และให้ทีมอสม.
ลงปฏิบัติการเชิงรุกให้คำแนะนำและประเมินสุขภาพประชาชนเบื้องต้น จัดบริการคลินิกมลพิษกระจายทั่วประเทศ จำนวน 
90 แห่ง และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การดูแลเชิงรุกมีระบบ telemedicine หรือสายด่วนให้คำปรึกษาแนะนำ รวมทั้งเปิด
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ เมื ่อปริมาณฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน ทั้งนี ้ หากสถานการณ์ฝุ ่นรุนแรงมากขึ้นขอให้ปชช.ติดตาม
สถานการณ์ต่อเนื่องและปฏิบัติตามที่ สธ.แนะนำ  
     - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ รพ.สังกัด สป.สธ. ในเขตสุขภาพท่ี 1,2,3,8 และปริมณฑล ซึ่งเป็น
พื้นที่เสี่ยงสูงรวม 30 จังหวัด ได้จัดทำห้องปลอดฝุ่นให้กลุ่มเสี่ยงได้เข้าพัก จำนวน 2,053 ห้อง รองรับกลุ่มเสี่ยงได้ 33,000 คน 
รวมทั้งมีห้องปลอดฝุ่นของกรมการแพทย์ กรมอนามัย และกรมสุขภาพจิต 509 ห้อง  รองรับกลุ่มเสี ่ยงได้ 12,000 คน  
ซึ่งปชช.กลุ่มเสี่ยงสามารถติดต่อเข้ารับบริการ หรือสอบถามได้ที่ รพ.ใกล้บ้าน หรือจนท.สธ.ในพื้นที ่
 
 

 

อย.ตรวจสอบเคร่ืองสำอางพบสารห้ามใช้ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยนิวส์, มติชน, thebangkokinsight) 
    - อย. เผยผลวิเคราะห์ตัวอย่างเครื่องสำอาง  5 รายการ  จากร้านค้าออนไลน์ บัญชีเฟซบุ๊กชื่อ 1.ครีมหมอยันฮี ของเเท้
100% หน้าขาวใสไร้สิว ใช้เองขายเอง 2. ครีมหมอยันฮี ของแท้100% 3.ครีมหมอยันฮีของแท้ราคาส่ง 110 บาท 4.ครีมหมอ
ยันฮี ปลีก-ส่ง ของแท้ และ 5.ครีมหมอยันฮี เพจจริง ของแท้100% โดยพบสารที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง 

 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ch3) 
    - อย. แจ้งเตือนเตือนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยี่ห้อหนึ่งเลขสารบบอาหาร 7-1-18762-5-0177 โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณอ้าง
ช่วยลดการอุดตันของท่อน้ำนม ทำให้น้ำนมไหลดีขึ้น ช่วยเสริมคุณภาพของน้ำนม และเห็นผลตั้งแต่กินหมดกล่องแรก พบเป็น
การโฆษณา คุณประโยชน์ คุณภาพ ของอาหาร อันเป็นเท็จโดยไม่สมควร ทั้งนี้ อย.เตรียมดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำ
การฝ่าฝืน พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522  

 

บุหร่ีไฟฟ้า 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์ 
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    - นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ประธานคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้า  
ในประเทศไทย รับหนังสือจากนายวิวรรธน์ มั่นคงวิวัฒน์ ผู้แทนกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้า เรื่อง ขอเสนอมาตรการทางกฎหมายเพื่อ
ควบคุมกำกับดูแลบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมกล่าวว่า คณะ กมธ. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ กับทุกฝ่าย เพื่อนำมาเป็นข้อพิจารณา
ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด รวมทั้งจะส่งข้อมูลไปยังรัฐบาลเพื่อให้
พิจารณากฎหมายดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมต่อไป 

 


